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  นายนิคม  ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ข้ึนบัลลังก์ และได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปราย
ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ต่อท่ีประชุม จากนั้นเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงมีเรื่องท่ีประธานแจ้งต่อท่ี
ประชุมทราบ ซ่ึงไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระ รวมถึงเรื่องรองประธานวุฒิสภาคนท่ี ๒ ขอลาออกจากตําแหน่ง 
ซ่ึงมีผลต้ังแต่วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๕๖ ท้ังนี้ นางพรทิพย์  โล่วีระ จันทร์รัตนปรีดา รองประธานวุฒิสภาคนท่ี ๒ 
ได้กล่าวต่อท่ีประชุมว่าได้ทําตามสัญญาในขณะแสดงวิสัยทัศน์เพ่ือรับคัดเลือกเป็นรองประธานเม่ือ ๒ ปีก่อน 
โดยแสดงเจตนาว่าหากได้รับเลือกเป็นรองประธานคนท่ี ๒ แล้วจะปฏิบัติหน้าท่ีเต็มความสามารถ และจะขอ
ลาออกภายหลังปฏิบัติหน้าท่ีครบ ๒ ปี ภายหลังรองประธานวุฒิสภาคนท่ี ๒ กล่าวต่อท่ีประชุมแล้วได้มีสมาชิก
วุฒิสภาอภิปรายอย่างกว้างขวาง ซ่ึงเป็นการกล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าท่ีว่าเป็นผู้ท่ีปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์เป็นท่ียอมรับจากทุกฝ่าย ท้ังนี้มีสมาชิกหลายท่านเรียกร้องให้ทําหน้าท่ีต่อไปหรือรักษาการต่อไป
จนกว่าจะได้คัดเลือกรองประธานวุฒิสภาคนท่ี ๒ คนใหม่ ขณะท่ีมีสมาชิกบางส่วนเห็นด้วยกับการลาออก
เนื่องจากเป็นการทําตามคําม่ันสัญญาซ่ึงจะทําให้นางพรทิพย์ รองประธานวุฒิสภาคนท่ี ๒ เป็นผู้ท่ีสง่างาม
สามารถรักษาเจตนารมณ์ของตนเอง และจะเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับบุคคลอ่ืน ๆ ต่อไป จากนั้นมีผู้เสนอให้มีการ
เลือกต้ังรองประธานวุฒิสภาคนท่ี ๒ แทนตําแหน่งท่ีว่าง ในวันอังคารท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ท้ังนี้ท่ีประชุมไม่
ขัดข้อง จากนั้นประธานวุฒิสภาได้กําหนดวิธีการเลือกต้ังรองประธานวุฒิสภาคนท่ี ๒ โดยให้มีผู้เสนอชื่อ
ผู้เข้าร่วมในการเข้ารับการคัดเลือก โดยมีผู้รับรองไม่ต่ํากว่า ๑๐ คน และต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อท่ีประชุมคนละ 
๕ นาที ในวันอังคารท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๖ 
  ต่อจากนั้นประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยเข้าสู่วาระเรื่องด่วนเรื่องแรก 
คือ เลือกกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา จํานวน ๑๕ ท่าน ท้ังนี้ประธานได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่ามีกรรมาธิการฯ 
เสนอรายชื่อ ๒๒ ท่าน ดังนั้นท่ีประชุมวุฒิสภาจะต้องทําการเลือกให้เหลือ ๑๕ ท่าน โดยการกากบาตหน้า
รายชื่อในบัตรออกเสียงลงคะแนนได้ไม่เกิน ๑๕ รายชื่อ และหย่อนบัตรในภาชนะท่ีท่ีประชุมเตรียมไว้ จากนั้น
กรรมการตรวจนับคะแนนจะได้ทําการนับคะแนน และส่งให้ประธานประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็น
กรรมการจริยธรรมวุฒิสภาต่อไป ในระหว่างกรรมการตรวจนับคะแนนนั้น นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รอง
ประธานวุฒิสภาคนท่ี ๑ ขอหารือต่อท่ีประชุมขอนําเรื่องด่วนท่ี ๒ คือร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับท่ี...) 
พ.ศ... (ปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับการกําหนดน้ําหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล) ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาเสร็จแล้วนําข้ึนมาพิจารณาไปพลางก่อนเพ่ือประหยัดเวลา ท้ังนี้ท่ีประชุมไม่ขัดข้อง จากนั้นท่ีประชุม
วุฒิสภาได้ดําเนินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยเป็นการพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา ซ่ึงร่าง
พระราชบัญญัตินี้มี ๒๔ มาตรา มีกรรมาธิการแก้ไขเพ่ิมเติม และมีผู้เสนอคําแปรญัตติ ๑๕ ท่าน โดยในจํานวน
นี้ขอสงวนคําแปรญัตติ ๘ ท่าน ท้ังนี้มีสมาชิกสนใจอภิปรายอย่างกว้างขวาง เช่น มาตรา ๓ ซ่ึงบัญญัติเก่ียวกับ
นิยาม “รถยนต์ส่วนบุคคล” ใหม่ ซ่ึงกรรมาธิการแก้ไขเพ่ิมเติมเป็น “รถยนต์ส่วนบุคคล หมายความว่า (๑) 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (๒) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน และรถยนต์
บรรทุกส่วนบุคคลท่ีมีน้ําหนักรถไม่เกินสองพันสองร้อยกิโลกรัม และน้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกินสาม
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พันห้าร้อยกิโลกรัม ซ่ึงมิได้ใช้ประกอบการขนส่งเพ่ือสินจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก” อย่างไรก็
ตามเม่ือกรรมาธิการชี้แจงแล้วท่ีประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของกรรมาธิการ ส่วนมาตรา ๘ ซ่ึงเป็น
การแก้ไขมาตรา ๓๗ ในกฎหมายเดิม ซ่ึงบัญญัติให้นายทะเบียนและผู้ตรวจการซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเข้า
ตรวจในสถานท่ีจําหน่าย เช่า เช่าซ้ือ หรือประกอบธุรกิจเก่ียวกับรถท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีรถค้างชําระภาษี
ประจําปีหรือมีการใช้รถท่ีสิ้นอายุการใช้งาน และยึดแผ่นป้ายทะเบียนรถนั้นไว้ได้ การเข้าตรวจตามวรรคหนึ่ง
ให้กระทําระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทําการสถานท่ีนั้น ท้ังนี้มีผู้ขอสงวนคําแปรญัตติ
หลายท่าน เช่น พลตํารวจเอก จงรัก  จุฑานนท์ ซ่ึงขอตัดข้อความดังกล่าวออกท้ังหมดเนื่องจากเห็นว่าการเข้า
ไปตรวจค้นดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ แต่อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของสถานท่ีมากกว่าหาก
เป็นผู้สุจริต และการบัญญัติเช่นนั้นอาจขัดรัฐธรรมนูญในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน ส่วน สว.สุมล  สุตะ
วิริยะวัฒน์  ได้สงวนคําแปรญัติตัดคําว่าระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนถึงพระอาทิตย์ตก โดยให้เหตุผลว่าควรให้
เจ้าหน้าท่ีสามารถเข้าตรวจได้ในเวลาทําการของสถานท่ีนั้นเท่านั้น  เพ่ือให้มีความชัดเจนและอุดช่องโหว่ของ
ข้อกฎหมาย  ทางด้านกรรมาธิการได้ชี้แจงว่าการบัญญัติดังกล่าวเพ่ือป้องกันปัญหาข้อกฎหมายและข้อความมี
ความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วและไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากอยู่ในเง่ือนไขในมาตรา ๓๓ ของรัฐธรรมนูญ และ
มีบทบัญญัติตามกฎหมายอ่ืนรองรับ เม่ือท้ัง ๒ ฝ่ายอภิปรายให้เหตุผลเสร็จสิ้นลง ท่ีประชุมได้ลงมติเห็นด้วยกับ
ผู้ขอสงวนคําแปรญัตติ อย่างไรก็ตามเม่ือผู้ขอสงวนคําแปรญัตติชนะในมาตรานี้แต่ยังคงมีปัญหาตามมาคือ 
หากท่ีประชุมเห็นด้วยกับพลตํารวจเอก จงรัก  จุฑานนท์ ก็จะต้องตัดมาตรา ๓๘ ของกฎหมายเดิมด้วย  
เนื่องจากพลตํารวจเอก จงรัก  ได้ขอสงวนคําแปรญัตติไว้ด้วย ท้ังนี้กรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตว่าหากตัดมาตรา 
๓๘ ในกฏหมายเดิมตามผู้ขอสงวนคําแปรญัตติอาจเกิดความยุ่งยากซ่ึงอาจเกินหลักการของกฏหมายหรือไม่ 
ทําให้ประธานสั่งพักการประชุมเพ่ือให้คณะผู้ขอสงวนคําแปรญัตติได้ตกลงร่วมกันว่าจะหาทางออกอย่างไร 
ภายหลังผู้ขอสงวนคําแปรญัตติตกลงกันแล้ว ประธานได้ดําเนินการประชุมต่อ โดยผู้ขอสงวนคําแปรญัตติได้
ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่าทุกคนท่ีขอสงวนคําแปรญัตติขอถอนคําแปรญัตติยกเว้นกลุ่มของ ส.ว. กฤช  อาทิตย์แก้ว 
ซ่ึงสงวนคําแปรญัตติไว้ว่า “การเข้าตรวจตามวรรคหนึ่งให้กระทําในเวลาราชการเท่านั้น และโดยมีหมายค้น
ประกอบการดําเนินการ” เม่ือเป็นเช่นนี้จึงทําให้ไม่ต้องตัดมาตรา ๓๘ ของกฎหมายเดิม จากนั้นท่ีประชุม
วุฒิสภาได้พิจารณาเรียงตามลําดับมาตราต่อจนครบแล้วได้ลงมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติรถยนตร์ 
(ฉบับท่ี...) พ.ศ... ในวาระ๓  ท้ังนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนั้นจะได้ถูกส่งกลับไปให้
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของวุฒิสภาหรือไม่ 
  ต่อจากนั้นประธานได้ประกาศผลการเลือกกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา จํานวน ๑๕ ท่าน  
  ต่อมาท่ีประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับท่ี...) พ.ศ...(ปรับปรงุ
น้ําหนักของรถท่ีใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล) ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ท้ังนี้มี
การพิจารณาในมาตรา ๘ เป็นพิเศษ เนื่องจากผู้ขอสงวนคําแปรญัตติส่วนใหญ่ขอแปรญัตติในมาตรา ๘ ซ่ึง
บัญญัติเก่ียวกับการให้อํานาจอธิบดีหรือนายทะเบียนมีอํานาจควบคุมดูแลบรรดากิจการท่ีเก่ียวกับการขนส่งให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมท้ังสามารถเข้าไปในสถานท่ีดําเนินการของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่ง ยึดหรืออายัดสิ่งของหรือเอกสารท่ีอยู่ในสถานท่ีนั้น เรียกผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ โดย
กรรมาธิการให้เหตุผลว่าเป็นการให้อํานาจตามปกติเพ่ือให้อธิบดีหรือนายทะเบียนสามารถควบคุมดูแลกิจการท่ี
เก่ียวกับการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงไม่เก่ียวกับการตรวจค้น ภายหลังกรรมาธิการชี้แจงแล้วผู้ขอสงวน
คําแปรญัตติส่วนใหญ่พอใจ แต่ผู้ขอสงวนคําแปรญัตติของกลุ่ม ส.ว. กฤช  อาทิตย์แก้ว ไม่เห็นด้วย อย่างไรก็
ตามก่อนท่ีท่ีประชุมจะลงมติว่าจะเห็นด้วยกับฝ่ายใด  ปรากฏว่ากรรมาธิการวิสามัญได้แจ้งต่อประธานฯว่าได้
ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ต่อไปได้อีก ๓๐ วัน ดังนั้นประธานพิจารณาแล้วมี
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ความเห็นว่าเพ่ือความรอบคอบควรเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปในการประชุมครั้งต่อไป  
จากนั้นได้ปิดประชุม ๑๖.๕๕ นาฬิกา 
 
 
   
  

  

 

 

  


